

# Bỏ thai khi đang cho con bú với thuốc kháng sinh

Thời gian có những dấu hiệu có thai thời gian đang cho con bú, không còn phương pháp nào khác thì mẹ cần nghĩ đến chuyện bỏ thai. Bỏ thai với kháng sinh là giải pháp khá sử dụng các biện pháp an toàn, hiệu quả đối với mẹ. Tuy vậy, bỏ thai khi đang cho con bú với thuốc có tác động nhất định tới chất lượng sữa nuôi con.

## Phá thai thời điểm đang giúp con bú bằng thuốc được không?

Có rất nhiều tình huống các cặp vợ chồng vì coi nhẹ mà lại tiếp tục có bầu thời gian con vẫn đang bú. Nhiều ông bố bà bầu quyết định phá thai và lựa chọn phá thai lúc đang giúp con bú. Biện pháp này có an toàn giúp trẻ đang bú mẹ cũng như bản thân người mẹ không?



Đầu tiên, con gái thời điểm đang mang thai hoàn toàn vẫn có thể cho không to nghiêm trọng bú do cơ thể vẫn tiếp tục bài tiết ra sữa trong thời gian mang bầu, vấn đề mang thai cũng không ảnh hưởng đến chất lượng sữa.

Đôi khi, sự kích thích ham muốn tại tuyến vú trong quá trình giúp trẻ bú có thể gây nên những cơn co tử cung nhẹ. Luôn hiện tượng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng mà có thể là khúc mắc đối với các bệnh nhân có

tiền sử sảy thai hoặc đẻ non.

- **Phá thai bằng thuốc bao nhiêu tiền**
- **Phá thai hết bao nhiêu tiền**
- **Cơ sở phá thai an toàn ở hà nội**

Đối với phụ nữ đã dự định sẽ không giữ thai thì Việc này không gây nên vấn đề gì cấp thiết. Còn về vấn đề lựa chọn bỏ thai bằng thuốc, phương pháp này tương đối an toàn với đứa trẻ dưới 3 tháng độ tuổi, chị em cũng không mắc phải mắc những bệnh nội khoa.

Theo sự giải đáp của các sỹ sản khoa đầu ngành thì kháng sinh phá thai được chú ý là không được dùng giúp những thai phụ đang cho con bú. Vì dưới khi dùng, một phần dư số lượng kháng sinh sẽ được hấp thụ và có nguy cơ xuất hiện trong sữa mẹ, ảnh hưởng xấu cho trẻ nhỏ.

## **Phá thai lúc đang cho con bú với kháng sinh**

Hiện tại Trên thay thế giới có rất nhiều phác đồ phá thai khi đang cho con bú bằng thuốc như là sử dụng Misoprostol đơn giản, kết hợp Methotrexate - Misoprostol... Nhưng thông dụng nhất vẫn là phác đồ phối hợp Mifepristone và Misoprostol để chấm dứt thai kỳ.

- Mifepristone và Misoprostol được khuyến cáo là đừng nên dùng giúp nữ giới đang giúp con bú bởi các nhà phù hợp chưa nghiên cứu được tình trạng kháng sinh hiện diện trong sữa mẹ cũng ví dụ tác động của các loại thuốc này đối với đứa con.
- Mifepristone hấp thu nhanh qua những đường dùng với lúc bán hủy là 18 giờ, duy trì trong huyết từ 25 - 40 giờ, thuốc kháng sinh được chuyển hóa ở gan, đến chu trình gan ruột, các sản phẩm chuyển hóa chiếm ưu thay đào thải qua phân.
- Còn Misoprostol hấp thu với đường dùng nhanh, đạt cực điểm sau 30 phút Sau đó giảm nhanh khoảng tầm 2 giờ; còn đường đặt bộ phận sinh dục thuốc hấp thu từ từ, đạt cực điểm dưới một,5 giờ Sau đó suy giảm từ từ sau 4 giờ.

Trong người chọn bỏ thai thời gian đang cho con bú thì nên chú ý những điều sau để không ảnh hưởng tới trẻ nhỏ:

- Thuốc kháng sinh phá thai có công dụng nhanh trong vòng 30 phút, duy trì trong máu từ 25-40 giờ.
- Cho nên, ví như phá thai thời gian đang cho con bú với thuốc thì tốt nhất cần phải kiêng từ 5-7 ngày không cho con bú. Chỉ giúp con bú

lại thời điểm thuốc đã từng được tiết hết ra dứt điểm cơ thể. Nhưng mà thí dụ vậy sẽ khiến cho trẻ cai sữa, không còn cảm hứng bú mẹ nữa.

- Bồi bổ cơ thể để ngay lập tức hồi sức. Nếu cơ thể yếu ớt, bạn sẽ không có sức để chăm sóc con và chất lượng sữa cũng bị ảnh hưởng.
- Kích sữa để đủ số lượng sữa giúp nhu cầu dùng của trẻ. Sự mệt mỏi cơ thể cộng với việc không giúp con bú sẽ khiến cho tình trạng mất đi sữa tiếp diễn. Cần kích lại sữa sau thời điểm bỏ thai với thuốc thành công.

Tốt nhất, nếu như là lỡ mang thai lúc đang cho con bú mà mẹ muốn bỏ thai cần thiết đi khám bác sĩ chuyên môn phụ sản càng sớm càng chất lượng tốt để bác sĩ chỉ ra hướng khắc phục hữu hiệu.

## **Dùng cách ngừa thai để không nên có thai không nguyện vọng**

Dưới thời gian sinh, vấn đề quan hệ lại hoàn toàn có thể làm cho người mẹ mang thai, với những cặp bà xã chồng chưa muốn mang bầu tiếp thì không nên coi thường, nhất định phải dùng các giải pháp ngừa thai.

Một số cách ngừa thai an toàn mà mẹ sau lúc sinh có nguy cơ tham khảo như:

### **Dùng bao cao su**

Dùng bao cao su là chọn ngừa thai tối ưu nhất cho quá trình mẹ vừa sinh xong đang cho con bú. Phương pháp này không gây ra tác động tới mẹ và sữa mẹ, vô cùng sử dụng các biện pháp an toàn và khả năng ngăn ngừa cao.

### **Đặt vòng ngừa thai**

Sau thời gian sinh xong, khi tử cung từng hồi phục, mẹ có thể tham khảo giải pháp đặt vòng ngừa thai, có thể hiệu quả đến đến 5 năm, phương pháp này cũng không gây nên tác động đến sữa mẹ.

### **Que cấy ngừa thai**

Đây là phương pháp ngừa thai mới hiện nay, chưa có nhiều lần tìm hiểu và được coi là khá logic.

Thuốc kháng sinh ngừa thai đều đặn, thuốc kháng sinh ngừa thai khẩn cấp: Chỉ được dùng loại thuốc kháng sinh chứa Progestin. Giảm thiểu sử dụng thuốc kháng sinh tránh thai khẩn cấp tại mức tối đa.

Vấn đề phá thai thời điểm đang cho con bú bằng kháng sinh sẽ gây ảnh hưởng không ít tới sức khỏe người mẹ, dinh dưỡng sữa. Vậy nên thay vì tậu cách khắc phục sự cố thì mẹ hãy học giải pháp phòng chống tức thì từ đầu.

**Tìm hiểu thêm:** [phá thai bằng thuốc có an toàn không](#)

Tham khảo chủ đề:

- [Bảng giá phá thai 2 tuần](#)
- [Vá màng trinh giá bao nhiêu](#)